

Số: 109/KL-TTS

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 11 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Kiểm lâm.

Thực hiện Quyết định thanh tra số 94/QĐ-TTS ngày 18/9/2024 của Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Kiểm lâm; từ ngày 30/9/2024 đến ngày 25/10/2024 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Chi cục Kiểm lâm.

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 108/BC-ĐTT ngày 01/11/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận thanh tra như sau:

A. KHÁI QUÁT CHUNG

Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; với biên chế hiện có 154 người, gồm: 03 phòng chuyên môn: Tổ chức - Hành chính, Quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng, Thanh tra - Pháp chế; 08 đơn vị trực thuộc: Hạt Kiểm lâm các huyện: Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc; 02 Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng: Phước Bình, Núi Chúa và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng. Trình độ chuyên môn: 10 Thạc sĩ, 119 đại học, 25 trung cấp.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; trong thời kỳ thanh tra, Chi cục Kiểm lâm đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trong đó, quan tâm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị.

Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu công tác quản lý Nhà nước nói chung, trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây gọi tắt là PCTNTC) của Chi cục vẫn còn một số khó khăn nhất

định mà nguyên nhân chủ yếu là do bộ phận tham mưu chưa nắm vững các quy định trong việc tham mưu, triển khai thực hiện một số nội dung mà pháp luật đã quy định.

B. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH

Qua kiểm tra hồ sơ, làm việc với Thủ trưởng Chi cục và cá nhân có liên quan; đối chiếu với quy định pháp luật, nhận thấy trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Chi cục có những ưu điểm, tồn tại như sau:

I. Việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân

1. Ưu điểm:

Chi cục thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân như: Có ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tiếp công dân; có bố trí địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân; ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; mở Sổ ghi chép công tác tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan và công tác tiếp công dân thường xuyên; công khai lịch tiếp công dân của Thủ trưởng cơ quan; việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan; xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

2. Tồn tại:

Chi cục chưa đặt bảng nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân; thực hiện báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, kiến nghị chưa đầy đủ (thiếu báo cáo quý I, quý IV và 9 tháng của năm 2022) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

II. Việc thực hiện quy định pháp luật về khiếu nại

1. Ưu điểm:

Chi cục thực hiện tốt các quy định pháp luật về khiếu nại như: ban hành các văn bản để triển khai công tác giải quyết khiếu nại; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại.

2. Tồn tại:

Chi cục thực hiện báo cáo tình hình khiếu nại chưa đầy đủ (thiếu báo cáo quý I, quý IV và 9 tháng của năm 2022) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

III. Việc thực hiện quy định pháp luật về tố cáo

1. Ưu điểm:

Chi cục thực hiện tốt các quy định pháp luật về tố cáo như: ban hành các văn bản để triển khai công tác giải quyết tố cáo; theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tố

cáo và kết quả giải quyết tố cáo; lập, quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ hồ sơ vụ việc giải quyết tố cáo; tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; chấp hành quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo; tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo. Trong thời kỳ thanh tra, Chi cục tiếp nhận 03 đơn tố cáo, qua xác minh đơn cho thấy đơn mạo danh nên Chi cục lưu đơn.

2. Tồn tại:

Chi cục thực hiện báo cáo tình hình tố cáo chưa đầy đủ (thiếu báo cáo quý I, quý IV và 9 tháng của năm 2022) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

IV. Việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

1. Ưu điểm:

Chi cục thực hiện tốt các quy định về PCTNTC như:

- Có xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa tham nhũng như: công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt.

- Thực hiện tốt các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập như: tổ chức kê khai tài sản, thu nhập; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; bảo vệ, lưu trữ, khai thác, cung cấp thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập; xử lý người có hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; không vi phạm quy định thời hạn kê khai tài sản, thu nhập và vi phạm các quy định khác về kiểm soát tài sản, thu nhập.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định các nội dung kiến nghị của các kết luận thanh tra, kiểm tra, báo cáo kiểm toán, các quyết định xử lý và việc chấp hành chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Tồn tại:

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng chưa đầy đủ (thiếu các báo cáo: Quý I, IV và 9 tháng của năm 2022) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ.

- Chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo quy định như: Chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022; nội dung kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 chưa thể hiện số công chức, vị trí chuyển đổi trong năm theo quy định

của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

V. Kết quả kiểm tra những nội dung tại mục 1, phần III của Kế hoạch số 25/KH-SNNPTNT ngày 26/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Công văn số 73-CV/BCĐ ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

- Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống “Tham nhũng vặt”: Chi cục đã ban hành Kế hoạch số: 704/KH-CCKL ngày 15/11/2023, 24/KH-CCKL ngày 21/02/2024 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 trong năm 2024 và triển khai đến các phòng, Hạt trực thuộc đơn vị. Kết quả: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/6/2024, không có trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và chưa phát hiện tình trạng “tham nhũng vặt” xảy ra trong đơn vị (báo cáo số 320A/BC-CCKL ngày 21/11/2022, 365A/BC-CCKL ngày 08/11/2024).

- Việc thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Công khai nội quy, quy chế làm việc; chi tiêu nội bộ, mua sắm tài sản, công tác tổ chức, cán bộ; chế độ tiền lương, thi đua khen thưởng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; công khai thủ tục hành chính: Chi cục đã thực hiện công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của đơn vị bằng hình thức thông báo trong cuộc họp cơ quan, cuộc họp Chi bộ, niêm yết tại cơ quan và có biên bản niêm yết công khai.

- Việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của đơn vị: quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật,... đối với cán bộ, công chức và người lao động: Trong thời kỳ thanh tra, Chi cục đã thực hiện điều động, bổ nhiệm: 19 trường hợp, bổ nhiệm lại: 01 trường hợp, chuyển ngạch: 11 trường hợp, nghỉ việc theo chế độ: 03 trường hợp; Chi cục đã đăng ký và tạo điều kiện cho 25 công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó: Trung cấp LLCT: 03; QLNN ngạch chuyên viên: 01, ngạch chuyên viên chính: 02; Kiến thức quốc phòng và an ninh: 18, lãnh đạo cấp phòng và tương đương: 01 công chức.

+ Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm: Chi cục thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 512/QĐ-SNNPNNT ngày 30/11/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 14/QĐ-CCKL ngày 06/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục

Kiểm lâm; đồng thời đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn giữ chức danh theo Quyết định số 323/QĐ-SNNPTNT ngày 12/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đã công khai, niêm yết theo quy định.

+ Về công tác quy hoạch cán bộ dự nguồn: Chi cục đã ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-CCKL ngày 10/3/2023 của Chi cục Kiểm lâm về việc Phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Chi cục Kiểm lâm giai đoạn 2023 -2025 và giai đoạn 2025-2030 theo hướng dẫn tại Quy định số 13-QĐ/TU ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU ngày 17/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 08/HĐ-SNNPTNT ngày 22/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác quy hoạch cán bộ.

+ Về khen thưởng: Chi cục đã triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng; Quyết định số 459/QĐ-SNNPTNT ngày 05/11/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng.

- Việc xử lý và giải quyết phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng: Trong thời kỳ thanh tra, kiểm tra, Chi cục không tiếp nhận phản ánh, tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng.

- Việc thực hiện về kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23 Luật PCTN năm 2018 và Điều 29 đến Điều 35 Mục 3 Chương IV Nghị định số 59/2019 ngày 01/7/2019 của Chính phủ: Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-CCKL ngày 10/5/2023; Kế hoạch số 34/KH-CCKL ngày 07/3/2024 và văn bản số 581A/CCKL-TTPC ngày 03/8/2022 chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Chi cục Kiểm lâm thực hiện nghiêm túc các quy định tại Mục 3, Chương IV, Điều 29 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về kiểm soát xung đột lợi ích; thường xuyên rà soát các xung đột lợi ích trong cơ quan và trong thời kỳ thanh tra, Chi cục không có trường hợp nào vi phạm về xung đột lợi ích (báo cáo số 320/BC-CCKL ngày 21/11/2022, 378A/BC-CCKL ngày 13/11/2023 về kết quả thực hiện nội dung “Kiểm soát xung đột lợi ích”).

C. KẾT LUẬN

I. Ưu điểm:

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2024, Chi cục đã triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bố trí địa điểm tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân nghiêm túc; ban

hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; mở Sổ theo dõi tiếp công dân; việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định. Lập, quản lý, khai thác, sử dụng và lưu trữ hồ sơ vụ việc giải quyết tố cáo; tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo; chấp hành quy định về thẩm quyền giải quyết tố cáo; tiếp nhận, xử lý thông tin có nội dung tố cáo. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt một số biện pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định.

Chi cục đã thực hiện tốt các nội dung tại mục 1, phần III của Kế hoạch số 25/KH-SNNPTNT ngày 26/01/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Công văn số 73-CV/BCĐ ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

II. Về tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, trách nhiệm thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Chi cục Kiểm lâm còn một số tồn tại sau:

1. Về công tác tiếp công dân:

Chi cục chưa đặt bảng nội quy tiếp công dân tại phòng tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.

2. Về công tác phòng, chống tham nhũng:

Chuyển đổi vị trí công tác chưa đảm bảo quy định như: Chưa xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022; nội dung kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 chưa thể hiện số công chức, vị trí chuyển đổi trong năm theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

3. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đầy đủ (thiếu báo cáo quý I, quý IV và 9 tháng của năm 2022) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-TTCTP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

III. Nguyên nhân và trách nhiệm:

Bộ phận tham mưu chưa nắm vững các quy định, nên việc theo dõi, tham mưu, triển khai thực hiện còn thiếu sót, chưa đảm bảo theo quy định.

D. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

I. Đối với Chi cục Kiểm lâm

Trên cơ sở kết quả thanh tra, căn cứ quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra Sở đề nghị Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên cập nhật đầy đủ các quy định mới để triển khai, thực hiện kịp thời. Tăng cường công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; có biện pháp khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại trong việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình.

2. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN bằng những hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức để thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN;

3. Đối với nội dung tồn tại, hạn chế đã nêu tại phần II, mục C Kết luận: Xác định trách nhiệm, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với tập thể bộ phận tham mưu và cá nhân có liên quan để chấn chỉnh, khắc phục theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức khắc phục dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã nêu. Trong thời gian tới, thường xuyên chỉ đạo bộ phận, các cá nhân tham mưu, các đơn vị thuộc Chi cục thường xuyên rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời tồn tại, hạn chế phát sinh mới trong công tác này đảm bảo thực hiện đúng theo quy định.

II. Kiến nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương chấn chỉnh, có giải pháp để khắc phục nghiêm túc, kịp thời một số tồn tại, hạn chế đã nêu tại phần II, mục C Kết luận này đảm bảo đúng theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chánh thanh tra Sở về thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN tại Chi cục Kiểm lâm; đề nghị Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện nghiêm túc công khai Kết luận thanh tra này ít nhất 15 ngày liên tục tại trụ sở làm việc theo quy định tại điểm c Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện Kết luận thanh tra./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (báo cáo);
- GD, PGD Sở Trần Ngọc Hiếu;
- Chi cục Kiểm lâm (thực hiện);
- Phòng TCHC Sở;
- Đăng trên trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: HSTT.

CHÁNH THANH TRA

Trần Công Minh